

## NGŨ VĂN 9

**Email:** [truongtuanbt@gmail.com](mailto:truongtuanbt@gmail.com)

**Facebook:** <https://www.facebook.com/nguvanvantuan>

### BÀI TẬP 1

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

#### **Chuyện về những bộ quần áo làm từ bao đựng bột mì**

Vào thời kì Đại suy thoái toàn cầu của những năm 1930, người dân phải tìm mọi cách để tiết kiệm chi phí ăn ở. Họ đã phải tận dụng mọi thứ theo mọi cách có thể vào thời kì đen tối ấy để duy trì cuộc sống. Khi người phụ nữ nhìn thấy những bao vải lớn chứa bột mì, suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu họ là: “*Có thể biến bao vải kia thành những bộ trang phục...*”. Họ nhìn vào cái bao đựng bột mì, nhìn xuống tay mình và nhận ra họ có thể làm nên những tuyệt phẩm. Những bộ quần áo mới đã bắt đầu ra đời từ những bao vải bỏ đi ấy.

Các công ty sản xuất bột mì nhận thấy các bà mẹ đang may quần áo cho con bằng chính cái bao họ sản xuất, họ đã quyết định làm nên điều khác biệt. Họ thiết kế lại bao đựng bột mì, khiến nó trở nên đẹp đẽ hơn nhiều, với các họa tiết trang trí khác nhau.

Vì các họa tiết trên bao bột mì có rất nhiều màu sắc và kiểu dáng nên hầu như ai cũng có cái để lựa chọn. Đôi khi túi vải còn có mẫu mã đồ chơi cho trẻ em, các mẹ chỉ cần cắt theo hình là sẽ thành búp bê cho bé. Ngoài ra trên bao bì còn in hướng dẫn cách biến bao vải thành nhiều loại mặt hàng hữu ích khác nhau như áo, váy, đầm, tạp dề,....

Những đứa trẻ thời ấy phải mặc quần áo làm từ bao bột mì. Nhưng nhờ những họa tiết tươi sáng và kỹ năng may điều luyện nên chúng rất hài lòng. Người ta ước tính rằng trong thời kỳ Đại suy thoái, có đến 3,5 triệu phụ nữ và trẻ em mặc quần áo và sử dụng các vật phẩm làm từ bao đựng bột mì.

Nếu như vào mọi lúc mọi nơi chứ không chỉ lúc hoạn nạn, con người vẫn có những hành động ý nghĩa giúp đỡ nhau như vậy thì cuộc sống sẽ tuyệt vời hơn biết mấy.



*Nhờ bao bì có hoa văn đẹp, trẻ em được có vải đẹp để may áo*

(Nguồn: internet)

**Câu 1.** Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản.

**Câu 2.** Phân tích cấu tạo ngữ pháp của câu: “Vào thời kì Đại suy thoái toàn cầu của những năm 1930, người dân phải tìm mọi cách để tiết kiệm chi phí ăn ở”.

**Câu 3.** Hãy dùng một từ, hoặc một cụm từ phù hợp, nhận xét về giải pháp may quần áo của những người phụ nữ trong câu chuyện trên.

**Câu 4.** Viết đoạn văn khoảng 5 câu, nêu cảm nghĩ của em về việc mà các nhà sản xuất bột mì đã làm.

**Câu 5.** Cảm hứng từ câu chuyện trên: Hiện nay chúng ta đang phải đối mặt với dịch bệnh Covid-19, em sẽ làm gì để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh này? (Nêu ít nhất 3 ý - có thể gạch đầu dòng)

- Hết -

## BÀI TẬP 2

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

### CÁI LẠNH

(1) Sáu con người, do sự tình cờ của số phận, mắc kẹt vào cùng một cái hang rất tối và lạnh. Mỗi người còn một que củi nhỏ trong khi đồng lửa chính đang lụi dần.

(2) Người phụ nữ đầu tiên định quẳng que củi vào lửa nhưng đột nhiên rụt tay lại. Bà vừa nhìn thấy một khuôn mặt da đen trong nhóm người da trắng. Người thứ hai lướt qua các bộ mặt quanh đồng lửa, thấy một người trong số đó không đi chung nhà thờ với ông ta. Vậy là thanh củi cũng bị thu về. Người thứ ba trầm ngâm trong một bộ quần áo nhàu nát. Ông ta kéo áo lên tận cổ, nhìn người đối diện, nghĩ thầm: “Tại sao mình lại phải hi sinh thanh củi để sưởi ấm cho con heo béo ị và giàu có kia?”. Người đàn ông giàu có lui lại một chút, nhẩm tính: “Thanh củi trong tay, phải khó nhọc lắm mới kiếm được, tại sao ta phải chia sẻ nó với tên khố rách áo ôm lười biếng đó?”. Ánh lửa bùng lên một lần cuối, soi rõ khuôn mặt người da đen đang đanh lại, lộ ra những nét hằn thù: “Không, ta không cho phép mình dùng thanh củi này sưởi ấm những gã da trắng!”. Chỉ còn lại người cuối cùng trong nhóm. Nhìn những người khác trầm ngâm trong im lặng, anh ta tự nhủ: “Mình sẽ cho thanh củi, nếu có ai đó ném phần của họ vào đồng lửa trước”.



(3) Cứ thế, đêm xuống dần. Sáu con người nhìn nhau căng thẳng, tay nắm chặt những khúc củi. Đồng lửa chỉ còn than đỏ rồi lụi tắt. Sáng hôm sau, khi những người cứu hộ tới nơi, cả sáu đều đã chết cứng.

(Theo [goctamhon.com](http://goctamhon.com))

**Câu 1:** Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản?

**Câu 2:** Phân tích cấu tạo ngữ pháp của câu : *Sáu con người, do sự tình cờ của số phận, mắc kẹt vào cùng một cái hang rất tối và lạnh.*

**Câu 3:** Tìm những từ ngữ thể hiện hành động của sáu người trong đoạn (3). Qua những hành động đó, em nhận ra điều gì trong cách ứng xử của họ?

**Câu 4 :** Qua văn bản, có người nhận định: “*Họ không chết vì cái lạnh bên ngoài mà chết vì sự buốt giá trong sâu thẳm tâm hồn*”. Em có đồng ý với nhận định đó không? (Trả lời bằng đoạn văn khoảng 200 chữ).